

SỰ KIỆN TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ VÀ HỘI NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 TẠI GIA LAI

Trong 3 ngày từ 24-26/11/2019, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình tham gia chuỗi các sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo) và Hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai - Đô thị phát triển mạnh mẽ vùng Tây Nguyên, hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ trong thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương, qua đó góp phần thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trao đổi công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.

Tại chuỗi chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tham gia các hoạt động như: Lễ khai mạc Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ; Hội thảo Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư; Diễn đàn đổi thoại doanh nghiệp và đổi mới công nghệ...

Trong khuôn khổ chương trình Techdemo



2019 diễn ra hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ - Hội nghị các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương nhằm góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ thông qua hoạt động liên kết để tạo ra và phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương và đặc thù của Trung tâm theo mô hình chuỗi giá trị; phát triển mô hình hoạt động mới của các Trung tâm để phát huy hiệu quả tự chủ và phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao vai trò tư vấn, dịch vụ của Trung tâm đối với các doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Techdemo là sự kiện được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2011, nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương, giúp nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ■

TRUNG NGHĨA

LỄ TỔNG KẾT HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ VIII (2018-2019)

Ngày 17/12/2019, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (2018-2019) tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân tham gia Hội thi.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII được phát động ngay sau khi kết thúc Hội thi lần thứ VII. Ban Tổ chức đã nhận được 43 giải pháp dự thi thuộc 04 lĩnh vực: công nghiệp - xây dựng - giao thông - thủy lợi; nông - lâm - ngư nghiệp; giáo dục đào tạo - công nghệ thông tin và y dược, môi trường. Các giải pháp gửi về tham dự hội thi được nâng cao hơn theo 3 tiêu chí: có tính mới, khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Trong đó, có nhiều giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao đã được áp dụng trong thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả, Ban Tổ chức chấm và trao 17 giải pháp đoạt giải, gồm: 03 giải nhì, 06 giải ba, 08 giải khuyến khích. Đây là những giải pháp tiêu biểu đáp ứng được các tiêu chí về tính mới, sáng tạo, tính khoa học, khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Trên cơ sở những giải pháp đạt giải, Ban Tổ chức đã chọn 04 giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật



toàn quốc lần thứ 15.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VIII (2018-2019), đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao thành tích của các tập thể, cá nhân đoạt giải. Đồng chí mong muốn các tác giả đoạt giải tiếp tục sáng tạo để cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng ứng dụng vào sản xuất, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả đoạt giải phát triển ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến các giải pháp đoạt giải. Nhân dịp này, đồng chí Trần Tiến Dũng cũng phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2020-2021) ■

ĐẶNG TUẤN - TRUNG NGHĨA

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN: “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Nhiệm vụ KH&CN: “Nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì thực hiện đã được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Quảng Bình đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chức năng đại diện của tổ chức công đoàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Mục tiêu chính của nhiệm vụ là phân tích và đánh giá thực trạng; nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới. Sau gần 2 năm thực hiện (từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019), nhiệm vụ đã tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận, căn cứ



pháp lý quy định đối với tổ chức công đoàn thực hiện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; Nghiên cứu thực trạng năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn trong tỉnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp số liệu theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Đồng thời đóng góp ý kiến để nhiệm vụ được hoàn thiện và sớm triển khai vào thực tiễn cuộc sống ■

TRUNG NGHĨA

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN: “KHẢO SÁT, SƯU TẦM VÀ NGHIÊN CỨU BỔ SUNG BIÊN TẬP SÁCH: NGUYỄN HỮU CẢNH - QUÊ HƯƠNG, THÂN THỂ, SỰ NGHIỆP”

Ngày 9/12/2019, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Khảo sát, sưu tầm và nghiên cứu bổ sung biên tập sách: Nguyễn Hữu Cảnh - Quê hương, Thân thể, Sự nghiệp”, do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, vấn đề giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, tăng cường lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước cho mỗi người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng bằng việc xác định rõ và khắc sâu thân thể, sự nghiệp cùng những công lao vô cùng to lớn, đặt biệt quan trọng của các thế hệ danh nhân trong tiến trình lịch sử xây dựng và phát triển vùng đất Quảng Bình và Việt Nam là việc làm có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực.

Mục tiêu của nhiệm vụ là khảo sát, thu thập các nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu biên tập, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện cuốn sách về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để làm sáng tỏ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của ông. Sau gần 6 tháng triển khai thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, nhóm nghiên cứu nhiệm vụ đã tiến hành khảo sát, thu thập các nguồn tư liệu, bổ sung một số hình ảnh và nghiên cứu biên tập, chỉnh lý lại một số nội



dung để hoàn chỉnh quyển sách.

Kết quả của nhiệm vụ là cơ sở để biên tập xuất bản, phát hành rộng rãi cuốn sách “Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) - Tướng tiên phong mở cõi” nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, phục vụ cho hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Bình; Là cơ sở thực tiễn cung cấp nguồn tư liệu cho các nhà chuyên môn, nhà quản lý trong công tác quản lý nhà nước nhằm phát huy giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong việc xây dựng, định hướng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa riêng của tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá cao tính khoa học và tính thực tiễn của nhiệm vụ, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết góp phần làm cho nhiệm vụ hoàn thiện để phục vụ cho xã hội ■

VĂN CHUNG